



ราคาแพงยิ่งกว่าทองคำ ไม้พะยูนออร่าพณาสูร์

เสนาะ วรรัชย์

นับตั้งแต่ต้นปี 2550 ขบวนการลักลอบตัดต้นไม้พะยูนไปจากจังหวัดชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งไปที่ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี และคลองเตย กรุงเทพฯ เกิดขึ้นทุกวัน โดยปลายทางไม้พะยูนเหล่านี้คือประเทศจีน

จากข้อมูลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพบว่า ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูนตามตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะไม้พะยูนไม่ใช่ไม้ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ เนื่องจากมีความเชื่อว่าไม้พะยูนเป็นไม้ชั้นสูง ถ้านำมาสร้างบ้านเรือนก็จะมิอันเป็นไป แต่ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูนเกิดขึ้นอย่างหนักนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน



เนื่องจากมีนายทุนมีคำสั่งจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดขบวนการลักลอบตัดต้นไม้พะยูนและแปรรูปส่งออกขายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยแหล่งไม้พะยูนอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี อ.นาแก จ.เจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และยโสธร ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของไม้พะยูนมากที่สุด

ไม้พะยูนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีความพิเศษมากกว่าไม้พะยูนจากแหล่งอื่น เนื่องจากมีแกนและลวดลายสวยงาม ทำให้เป็นที่ต้องการ

ของตลาด ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่ดังกล่าวจึงมีการลักลอบตัดไม้กันเป็นขบวนการ มีข้าราชการระดับสูง นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ และนักธุรกิจในพื้นที่เข้าไปพัวพัน

ทั้งนี้ เพราะมูลค่าตลาดมหาศาล เนื่องจากตลาดที่



นิยมไม้พะยูนมากที่สุดคือ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ทุ่มซื้อไม้อื่นเนื่องจากมีความเชื่อว่าไม้พะยูนเป็นไม้มงคล ซึ่งชาวจีนซื้อไม้เหล่านี้เพื่อนำไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน แกะสลักวัตถุมงคล ที่วางตะเกียบ และของขำร่ายต่างๆ ยิ่งหากเป็นไม้พะยูนที่มีแกนสีดำ น้ำตาลดำ และน้ำตาลแดง จะมีราคาสูงถึง

ตันละร่วมล้านบาททีเดียว

ชัชวาลย์ อินทุमार หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก บอกว่า การตัดไม้พะยูนนอกจากจะเป็นคนไทยแล้ว ยังมีชาวกัมพูชาที่มีความชำนาญ สามารถแบกไม้ความยาว 2 เมตร ทนทานน้ำหนักหนอนราวรถไฟ 3 ทอนไว้บนบ่าเดินได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว เพราะ



ถือว่าไม้พะยูนมีค่ายิ่งกว่าทองคำโดยไม่ต้องซื้อหา เพราะหาได้ฟรีๆ ทางกัมพูชาไม่เข้มงวด จึงลำเลียงออกทะเลสู่ญี่ปุ่น ซึ่งมีสัมปทานป่าไม้กับกัมพูชา

สำหรับการลักลอบตัดไม้ของขบวนการมอดไม้ไทยนั้น ได้เปลี่ยนจากการบรรทุกด้วยรถสิบล้อมาเป็นรถปิกอัพทำเป็นตู้เทียบเหมือนรถขนเงินของธนาคาร



คราวนี้เห็นที่ที่ทางหน่วยงานราชการจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบอินฟราเรดเสียแล้วกรรมึง เพื่อเป็นการหยุดยั้งและชะลอการลักลอบตัดไม้พะยุง กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งจึงได้ร่วมกันประสานสามัคคีร่วมกันดูแลป่าไม้พะยุง ที่พลาญตากอยริมอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เขตงานที่ 30 ประมาณ 300 คน นำโดย ธีรธนิตย์ มั่นนรเศรษฐ ได้ร่วมกันจัดตั้ง "บ้านเล็กในป่าใหญ่" ที่บริเวณพลาญตากอย เทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา อันเป็นแหล่งใหญ่ของป่าไม้พะยุง หากปล่อยให้ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยุงไว้เช่นนี้ก็ไม่ว่าแล้วคาคดคดทั้งคืนทั้งไม้ไพรพนาที่จะราพณาสูรไม่อีกก็วันข้างหน้า ■